



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๕๖๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร)  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่  
๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว  
ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>งบประมาณให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ รวมทั้งเรื่อง ที่ นรม. รับข้อเสนอจากการลงพื้นที่ในต่างจังหวัด ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อด้วย</p> <p>๓) เรื่อง ที่ นรม. ปราศรัยหรือมอบนโยบายระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการในต่างจังหวัด ให้ถือว่าเป็นข้อสั่งการของ นรม. ซึ่งต้องมีส่วนราชการที่รับผิดชอบในการดำเนินการ และการติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>๔) การจัดทำผลงานรัฐบาล รอบ ๑ ปี ให้ทุกกระทรวง “สร้างการรับรู้” ให้แก่ประชาชน ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ, งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และงานที่ดำเนินการในอนาคต (งานด้านการปฏิรูป) โดยให้จัดทำในรูปแบบ Infographic เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย</p> <p>๕) การสร้างการรับรู้ นรม. ได้ให้แนวทาง คือ มีการทำประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO) รวมทั้ง ขอให้ส่วนราชการต่างๆ คิดวิธีการที่จะสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึง ควรมีการคิดให้รอบคอบในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน</p> <p>๖) เรื่อง ที่ นรม. เน้นย้ำในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ (๑) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ระวังเรื่องการทุจริต (๒) การดำเนินงานของกระทรวงต่างๆ ให้นำเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติ หรือนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ซึ่งทุกกระทรวงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกกระทรวงนำวาระแห่งชาติ หรือนโยบายต่างๆ แยกย่อยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี โดยให้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแนวคิดด้านการปฏิรูปที่ สปช. เสนอ นเพื่อส่งต่อผู้บริหารชุดใหม่หลังจากที่มีการปฏิรูปแล้วเสร็จ</p> <p>๗) เรื่องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรัฐบาลได้มีการออกกฎหมาย พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ ต้องยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๘) การสร้างตลาดให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ใช้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า ต้องดำเนินการในลักษณะที่เป็น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ตลาดซื้อขายสินค้าได้จริง ไม่ใช่เป็นการจัดแสดงให้ผู้บริหารเยี่ยมชม</p> <p>๙) งานด้านข้อมูล ส่วนราชการต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และในส่วนราชการควรมีหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	
<p><b>๒. สรุปข้อมูล</b></p> <p><b>การดำเนินการของ</b></p> <p><b>ศูนย์ปฏิบัติการ</b></p> <p><b>สนับสนุนการขับเคลื่อน</b></p> <p><b>นโยบายรัฐบาล มท.</b></p> <p><b>(ศสน.มท.)</b></p>	<p><b>นายสกล ศักดิ์กำจร นวค.ขพ. ศปก.มท.</b> รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p><b>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ</b> โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) ขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมกับ คสช. และรัฐบาล ทำให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้น</p> <p>๒) กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปประเทศ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการสรรหา กก.ร่างรัฐธรรมนูญ และ สปช. ซึ่งรัฐบาลจะมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม</p> <p>๓) ด้านเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือด้านภาษีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการสนับสนุนภาคการเกษตรให้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เช่น การเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความต้องการของตลาด</p> <p>๔) การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร มีการช่วยเหลือผู้มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีคำพิพากษาให้บังคับคดีแล้ว จำนวน ๒,๒๙๒ ราย มูลหนี้ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะอาจถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดได้ ขณะนี้ กก. ที่ตั้งขึ้นเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยในระดับอำเภออยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อการประนอมหนี้</p> <p>๕) การคัดค้านการดำเนินงานของรัฐ ได้แก่ การคัดค้านนโยบายการทำเหมืองแร่ทองคำ</p> <p>๖) การประชุมสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ซึ่ง นรม. จะเดินทางไปร่วมการประชุมที่สหรัฐอเมริกา โดยวาระที่ประชุมจะมีการพูดคุยเรื่องความก้าวหน้าของแต่ละประเทศในการดูแลประชาชน ในรอบ ๑๕ ปีที่ผ่านมา</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p><b>๒. สถานการณ์สำคัญ ได้แก่</b></p> <p>๑) สถานการณ์ด้านการเมือง ได้แก่ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๙ ปี การรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๙</p> <p>๒) การคัดค้านการดำเนินงานของรัฐ ได้แก่ การคัดค้านนโยบายสำรวจเหมืองทองคำในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด, กลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ, การเรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการอนุญาต, กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อการจัดทำโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>	
<p><b>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</b></p>	<p><b>นายวีริส ประเสริฐ  ผต.ปค. รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</b></p> <p>๑. การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ก.ย. ๕๘ มีประเด็นข่าวสารที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ๕๘ - ๕๙ ที่ทำเนียบรัฐบาล เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ ซึ่งศูนย์อำนวยการฯ ดังกล่าวขอให้ส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องที่กรมชลประทานแจ้งเตือนการงดจ่ายน้ำสำหรับการทำนาปรังในกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลอง</p> <p>๒) การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ มีผู้เสียชีวิต ๒๐ ราย บาดเจ็บ ๑๒๙ ราย ออกจากโรงพยาบาลและกลับภูมิลำเนาแล้ว ๑๑๘ ราย คงเหลืออยู่ในโรงพยาบาล ๑๑ ราย เป็นชาวไทย ๕ ราย ชาวจีน ๑ ราย ชาวไต้หวัน ๑ ราย และชาวญี่ปุ่น ๑ ราย โดยไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้ว</p> <p>๓) ศมบ. ขอความร่วมมือส่วนราชการด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มกระบวนกรนักศึกษา กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ โดยให้ประสาน ศมบ. ทราบด้วย</p> <p>๔) ศมบ. ขอความร่วมมือส่วนราชการประชาสัมพันธ์เรื่องสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ได้รับรางวัลระดับโลกจากการลงคะแนนของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุด ๒๕ อันดับแรกของโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) กต. รายงานว่า กต. ประเทศตุรกีแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบบุคคลผู้ถือหนังสือเดินทางตุรกีซึ่งเอกอัครราชทูตไทยประจำตุรกีได้ชี้แจงว่า ทางกรมไทยได้เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติกับผู้ถือหนังสือเดินทางทุกชาติ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะชาวตุรกี</p> <p>๒. เรื่องเสนอต่อ ครม. วันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๘ ซึ่งเป็นเรื่องที่เสนอโดยส่วนราชการอื่นแต่ขอความเห็น มท. เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอเรื่อง ร่างแถลงการณ์กัวลาแลมเปอร์ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกรณีไม่ปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเรื่อง ผลการพิจารณาร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ...., กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย, กระทรวงการคลังเสนอเรื่อง รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี เป็นต้น</p>	
<p>๔. ศูนย์บัญชาการมหาดไทย (ศบช.มท)</p>	<p><b>นายบัณฑิต พรหมทอง</b> นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจากประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูปและการเมือง โดยจำแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑. ข่าวสารจากการรายงานของจังหวัด ได้แก่ สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ, การคัดค้านนโยบายสำรวจและการทำเหมืองแร่ทองคำ, ราคาปาล์มน้ำมันและยางพาราตกต่ำ</p> <p>๒. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ได้แก่ สถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยจากพายุหว่ามก่อ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก, การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ, ภารกิจของ นรม.</p> <p>๓. ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ มท. คือ มีประชาชนร้องเรียน ศดธ.มท. เรื่อง การกู้เงินกองทุนหมู่บ้านที่มีการหักเงินไว้ล่วงหน้าในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/ ศบช.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การดำเนินการ ศบช.มท. ต้องมีการพัฒนาต่อไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่ นรม. ให้ความสำคัญ และทุกกระทรวงต้องมีศูนย์ฯ ลักษณะแบบเดียวกันนี้ด้วย</p> <p>๒. ให้ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไปตามที่ ต.ภ.มท. ให้คำแนะนำ เช่น มีจำนวนผู้บริหารเข้ามาใช้งานระบบในการดูข้อมูลข่าวสารเป็นปริมาณเท่าใด เป็นต้น</p>	<p>ศบช.มท.</p> <p>ศบช.มท.</p>
<p><b>๕. ข้อราชการของ ปค.</b></p>	<p><b>อธิบดี ปค.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ปค. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งจังหวัด/อำเภอ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ทั้งนี้พบปัญหาในการดำเนินงาน คือ ได้รับคำร้องเรียนจากบางจังหวัด/อำเภอ เกี่ยวกับการหาช่างที่จะมาเขียนแบบประเมินราคา (ปร.๔, ปร.๕) ไม่ทันกำหนดเวลา และเรื่องความไม่เข้าใจของบางตำบลที่ได้รับงบประมาณไม่ถึง ๕ ล้านบาท ซึ่ง ปค. ได้ทำหนังสือเน้นย้ำอำเภอให้ทำความเข้าใจว่าบางตำบลเคยได้งบประมาณกลุ่มอาชีพมาก่อนหน้าแล้ว</p> <p>๒. การจัดทำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมลงในระบบคอมพิวเตอร์ของ ปค. ซึ่ง ปค. ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.), กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยมีกำหนดประชุม คกก. ระดับนโยบายมี รมว.มท. เป็นประธาน ในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘ ซึ่งจะเป็นการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย ปค. จะแนะนำวิธีการจัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนบัตรประจำตัวเลข ๑๓ หลัก</p>	<p>ปค.</p>
<p><b>๖. ข้อราชการของ ปภ.</b></p>	<p><b>อธิบดี ปภ.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การรับมือสถานการณ์ภัย ได้แก่ กรณีอุทกภัย ในภาพรวมมี ๒๔ จังหวัดที่เกิดพายุ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ๑๗ จังหวัด อยู่ระหว่างการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือ สำหรับจังหวัดที่ยังประสบสถานการณ์อยู่เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ รมว.มท. ได้สั่งการให้จัดทำมาตรฐานการจัดการกับอุทกภัย และวาตภัย ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน</p> <p>๒. การบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน มีประเด็นเรื่องที่มีการชลประทานจะควบคุมปริมาณการปล่อยน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภค -</p>	<p>ปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>บริโภค แต่จะไม่สนับสนุนการทำการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ มท. ในเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชน และเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำ</p> <p>๓. การปรับโครงสร้างของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ มท. คือ การปรับโครงสร้างให้มีการแยกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้มาอยู่ในสังกัด ปภ. ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลในการบริหารจัดการด้านการบิน</p>	
๗. ข้อราชการของ สถ.	<p><b>นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น สถ.</b> รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. โดยเบิกจ่ายภาพรวมได้ ร้อยละ ๙๔.๐๘ งบลงทุนได้ ร้อยละ ๕๗.๘๕ งบรายจ่ายประจำได้ ร้อยละ ๙๙.๖๑ สำหรับการเบิกจ่ายของ อปท. ได้มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ร้อยละ ๘๙.๘๗ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณปี ๕๙ สถ. ได้แจ้งให้ อปท. ทุกแห่งทราบ และเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มเติม</p>	สถ.
๘. ข้อราชการของ ยผ.	<p><b>อธิบดี ยผ.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. กรณีปรากฏข่าวน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา และ จ.ระยอง สูงจนรถยนต์จมน้ำ นั้น จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุมาจากมีการขุดลอกท่อทำให้มีช่องรถยนต์จึงไหลลงไป ทั้งที่จริงแล้วน้ำท่วมพื้นผิวถนนไม่มาก</p> <p>๒. กรณีที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี, จ.ระยอง และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นั้น ยผ. ได้รับการประสานจากหน่วยงานในการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างผังเมืองให้เหมาะสมและรองรับกับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำมีมาก แต่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้น้ำท่วมขัง</p> <p>๓. สารสำคัญของ การแก้ไข พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๕๘ มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การแก้ไขคำนิยามโดยเพิ่มเติมหน่วยงานที่ให้วางผังเมือง คือ อบต. และเมืองพัทยา, การแก้ไของค์ประกอบ คกก. ผังเมือง, การแก้ไของค์ประกอบผังเมืองรวม, การแก้ไขระยะเวลามาตรการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้เป็นการบังคับใช้โดยไม่มีอายุผังเมือง</p>	ยผ.



ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>แต่กำหนดให้มีการประเมินผลผังเมืองรวม, การแก้ไขกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมโดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดประกาศเป็น ๓๐ วัน ทั้งนี้ ยผ. ได้มีการแจ้งเวียนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดทราบ, เตรียมการแต่งตั้ง กกก. ผังเมืองชุดใหม่ และเตรียมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลผังเมืองตามมาตรา ๒๖ ของ พ.ร.บ. การผังเมือง</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ให้ทำการประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และรับรู้ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก พ.ร.บ. ดังกล่าว</p> <p>๒. ให้พิจารณาว่า พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประเด็นเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องใดบ้าง</p> <p>๓. ให้บรรจุ พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด มท. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้เผยแพร่ผ่านทาง ศบช.มท. และ ศดธ.มท. ด้วย</p>	<p>ยผ.</p> <p>ยผ.</p> <p>ศบช.มท./ศดธ.มท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๙. ข้อราชการของ ทด.	<p><b>นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ทด.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมคณะกรรมการการจัดที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๘ มีมติสำคัญ คือ ให้จัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่ได้รับจัดสรรที่ดินของทั่วประเทศ เนื่องจากป้องกันปัญหาที่ผู้ได้รับจัดสรรที่ดินอาจมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือมีการโอนเปลี่ยนเจ้าของที่ดิน ซึ่ง ทด. ได้สั่งการให้ศูนย์ข้อมูลที่ดินประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. เรื่องการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจากรายงาน Doing Business ในอดีตที่ผ่านมาจะมีการพาดพิงถึงระยะเวลาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าใช้เวลานานกว่าประเทศอื่น ซึ่งข้อเท็จจริง คือ ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนฯ จะต้องพิจารณาเรื่องข้อกำหนดต่างๆ ด้วย ซึ่งจะต่างจากประเทศอื่น จึงเรียนให้ กพร.สป. ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อธนาคารโลกต่อไป</p>	ทด.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑๐. ข้อราชการของ พช.	<p>นายทวีป บุตรโพธิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ พช. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดงาน OTOP ที่ นรม. ให้จัดที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรกับผู้ประกอบการได้มีตลาดที่แน่นอนในการสร้างรายได้ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมาย มท. เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๓ พ.ย. ๕๘ ทั้งนี้ พช. ได้วางรูปแบบการจัดงานแต่ละสัปดาห์ โดยสัปดาห์แรกจะเน้นผลิตภัณฑ์จากผ้า สัปดาห์ที่ ๒ เน้นเครื่องปั้นและเครื่องจักรสาน และสัปดาห์ที่ ๓ เน้นเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งจะเปลี่ยนผู้ประกอบการมาร่วมจำหน่ายสินค้า และจัดให้มีสินค้า OTOP ชวนชิมร่วมงาน ในครั้งนี้ พช. ขอความร่วมมือ ศตธ.มท. จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการ ณ สถานที่จัดงาน, กทม. จัดรถสุขา, กฟน. ระบบไฟฟ้า และ กปน. จัดน้ำดื่มให้บริการประชาชน ทั้งนี้ จะได้มีการจัดทำคำสั่ง มท. มอบหมายงานต่อไป</p> <p>๒. มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี ซึ่งเป็นเด็กกำพร้า เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านทาง พช. ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ สำหรับ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป็นการมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเป้าหมาย จำนวน ๑๗ จังหวัด จำนวน ๖๕๖ ทุน ทุนละ ๖๐๐ บาท ซึ่ง พช. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. รัฐบาลกำหนดจัดงานใหญ่เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ ธ.ค. ๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี</p>	พช.
๑๑. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p>๑. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปี ๔ สำหรับกลุ่มอาคารประเภทโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ (MEA Energy Saving Building 2016) เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กทม. เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน ผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ ๑๒.๕ ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ ๔๙ ล้านบาท</p>	กฟน.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) กฟน. ร่วมลงนาม MOU การเป็นเครือข่ายในการให้บริการข้อมูลของรัฐ ซึ่ง กฟน. ได้รับการประเมินจากสำนักงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมอีสติน กทม.</p> <p>๓) กฟน. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ให้กับพนักงาน กฟน. ที่เป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน. (GCG Agent) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ ณ สำนักงานใหญ่ กฟน.</p> <p><b>๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) กฟภ. เปิดศูนย์การสั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องและศูนย์บริการลูกค้า พร้อมปรับโฉมการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร ณ กฟภ. รังสิต เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๕๘ ซึ่งในศูนย์บริการฯ ได้ติดตั้งระบบแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปรับปรุงส่วนบริการลูกค้าโดยใช้ระบบ One Stop Service และนำสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ</p> <p>๒) กฟภ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.ย. ๕๘ เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยเพื่อตอบสนองนโยบายของ กฟภ. ภายในงานมีการจัดประกวดและประกาศผลรางวัล Miss Safety PEA 2015 ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ.</p> <p>๓) กฟภ. เชิญชวนร่วมแข่งขัน “PEA Mini Marathon # 6” เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๕๖ เพื่อส่งเสริมผู้รักสุขภาพและเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กฟภ. วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๘ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๘ ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ.</p> <p><b>๓. การประปานครหลวง</b></p> <p>๑. กปน. ต้อนรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ กปน. และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ ณ สำนักงานใหญ่ กปน.</p> <p>๒. กปน. เปิดงานสัมมนา “2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง</p>	<p>กฟภ.</p> <p>กปน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>กปน. กับผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนซึ่งมีช่างประปาฯ จากทุกรุ่นมาร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ ณ สำนักงานใหญ่ กปน.</p> <p><b>๔. การประปาส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) กปน. สาขาสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๘ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มือน้ำประปาที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสำหรับบริโภคและลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน</p> <p>๒) กปน. จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเพื่อชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคมหาราช” เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบบและป่าสียัด อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการร่วมมือกันฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์</p> <p>๓) กปน. สาขากำแพงเพชรร่วมกับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เปิดตัว “โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา”</p>	กปน.
๑๒. ข้อราชการของรอง ปมท. (บ)	<p><b>รอง ปมท. (บ)</b> มีข้อราชการ ดังนี้</p> <p>จากการประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘ โดยมี รมว.กระทรวงการคลัง และ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ภายใต้หัวข้อ บทบาทของภาคเอกชนไทยต่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ข้อมูลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจจากรายงานการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ในการประชุมได้มีข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ การจัดตั้งธุรกิจ, การขออนุญาตก่อสร้าง, การชำระภาษี, การนำเข้า - ส่งออก, เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว/การทำวีซ่า/การออกใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่</p>	กพร.สป./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ , เรื่องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว/การทำวีซ่า/ การออกใบอนุญาตทำงาน (Work permit),พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ, พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎรฯ ทั้งนี้ กพร.สป. จะได้สรุปผลการประชุมนำเสนอเรียนผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป	
๑๓. ข้อราชการของรอง ปมท. (ส)	<p><b>รอง ปมท. (ส)</b> มีข้อราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสังคม ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการหลายคณะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่</p> <p>๑) การปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย ซึ่ง ปค. จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒) การจัดทำกฎหมาย โดยจะมีการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดเร่งรัดคดี ซึ่งมี ปมท. ร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๔) กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หากมีปัญหาอุปสรรคและข้อติดขัด ให้ส่วนราชการแจ้งให้รัฐบาลทราบ</p> <p>๕) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดี เช่น จำนวนการส่งฟ้องศาล และผลการตัดสินคดีต่างๆ ให้มีการเก็บข้อมูลสถิติในเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการถูกจัดอันดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ให้ดีขึ้นได้</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้คนยากจน ตามนโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บูรณาการที่ดินสาธารณะซึ่งเบื้องต้นมีการจัดทำโครงการปทุมธานีโมเดลเป็นต้นแบบและจะดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ โดยมี ทด. เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ</p>	<p>รอง ปมท. (ส)</p> <p>ปค.</p> <p>ปค.</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทด./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๑๔. การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล	<p><b>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดี วิฑูรย์)</b> รายงานสรุปผลการประชุมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีรมว.กระทรวงการคลัง และ รมว.กระทรวงคมนาคม เป็นประธาน โดยจะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานมีสาระสำคัญ ดังนี้</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดี วิฑูรย์)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยในระดับหมู่บ้าน ขณะนี้ได้มีการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านได้ประมาณร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. ๕๘</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยในระดับตำบล รอง ปมท. (ถ) ได้นำเสนอแผนงานของ มท. ในที่ประชุมซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นว่า ต้องมีการแจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณ และมาตรการการลงทุนขนาดเล็ก ให้ส่วนราชการทั้ง ๒๐ กระทรวงเสนอแผนงานโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘ ขณะนี้มียอดเงินที่เสนอมา จำนวน ๓๘,๕๗๐ ล้านบาท เป็นงบลงทุนประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท และงบครุภัณฑ์ ประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง มท. เสนอประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะได้นำไปพิจารณาต่อไป</p>	

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อบสาร ๕๐๕๒๓